

Trao Huy hiệu Đảng cho đảng viên tại quận Cẩm Lệ và Ngũ Hành Sơn

Ngày 6-11, Quận ủy Cẩm Lệ tổ chức lễ trao Huy hiệu Đảng đợt 7-11 cho 56 đảng viên đủ tiêu chuẩn. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Đình Vinh đến dự.

Đợt này quận Cẩm Lệ có 1 đảng viên nhận Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng, 2 đảng viên nhận Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng, 6 đảng viên nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, 3 đảng viên nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng và 44 đảng viên nhận Huy hiệu 30 đến 50 năm tuổi Đảng. Phát biểu tại lễ trao huy hiệu, Bí thư Quận ủy Cẩm Lệ Nguyễn Văn Hùng chúc mừng các đảng viên và khẳng định đây là phần thưởng cao quý của Đảng ghi nhận những đóng góp của các đảng viên cho cách mạng.



Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Đình Vinh (bên trái) trao Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho đảng viên đủ tiêu chuẩn. Ảnh: NGỌC PHÚ

XEM TIẾP TRANG 2

Rà soát, góp ý dự thảo nghị định thi hành Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ

Ngày 6-11, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chủ trì hội nghị trực tuyến về việc rà soát, góp ý đối với các dự thảo nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chính chủ trì tại đầu cầu Đà Nẵng.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung rà soát kỹ các nội dung quy định về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đối với các đối tượng dễ bị tổn thương khi tham gia giao thông như: học sinh, sinh viên, người cao tuổi, người khuyết tật, quy định trách nhiệm của gia đình, nhà trường, cơ sở giáo dục trong việc quản lý học sinh sử dụng



Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chính chủ trì tại đầu cầu Đà Nẵng. Ảnh: LÊ HÙNG

XEM TIẾP TRANG 2

Đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng góp ý các dự án luật

Sáng 6-11, phát biểu thảo luận ở hội trường Quốc hội về dự án Luật Đầu tư công (sửa đổi), đại biểu Trần Chí Cường, Phó Chủ tịch UBND thành phố, cho rằng dự án luật cụ thể hóa được những chủ trương tại hội nghị lần thứ 10 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và quan điểm chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm trong việc tháo gỡ điểm nghẽn về thể chế, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, giao cho địa phương quyết, làm và chịu trách nhiệm. Để dự thảo dự án luật hoàn thiện, đại biểu đề xuất nhiều nội dung quan trọng.

XEM TIẾP TRANG 2



Đại biểu Trần Chí Cường phát biểu thảo luận ở hội trường Quốc hội sáng 6-11. Ảnh: V.H

Nhiều giải pháp nâng cao chất lượng công tác cán bộ

TRANG 2

Ứng phó đa thiên tai với cường độ mạnh

Những năm gần đây, có xu hướng xảy ra đa thiên tai trong và sau một trận bão hoặc áp thấp nhiệt đới như: dông lốc (lốc xoáy), mưa lớn, sạt lở đất, lũ, lũ quét... Trước tình hình đó, thành phố Đà Nẵng đã chuẩn bị phương án ứng phó đa thiên tai với cường độ mạnh.

TRANG 5

Cơ hội để thu hút khách chi tiêu cao

Liên tục được các tỷ phú, giới siêu giàu lựa chọn đến tham quan, nghỉ dưỡng, tổ chức hội nghị khách hàng... đây chính là cơ hội để thu hút khách chi tiêu hạng sang cho du lịch Đà Nẵng. Tuy nhiên, ngành du lịch thành phố cần có sự chuẩn bị chu đáo để sẵn sàng đón thị phần khách này.

TRANG 3



Máy bay hạng sang đưa các tỷ phú đến dự hội nghị, nghỉ dưỡng tại Đà Nẵng trong tháng 10-2024

Ảnh: NHẬT HẠ

Mức quà Tết Ất Ty cho người có công cách mạng

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành văn bản số 8094/VPCP-KGVX ngày 5-11-2024 về việc trình Chủ tịch nước tặng quà cho người có công với cách mạng nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Ty năm 2025. Cụ thể, đối tượng và mức quà tặng vẫn giữ nguyên như năm 2024 gồm hai mức là 600.000 đồng và 300.000 đồng.

Mức quà 600.000 đồng gồm có: người hoạt động cách mạng và thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp tuất nuôi dưỡng hàng tháng; thân nhân của hai liệt sĩ trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng. Trong đó, người hoạt động cách mạng là người hoạt động cách mạng trước ngày 1-1-1945 đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; người hoạt động cách mạng từ ngày 1-1-1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; Bà mẹ Việt Nam Anh hùng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng.

Ngoài ra còn có Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân, Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; người có công giúp đỡ cách mạng đang hưởng trợ cấp nuôi dưỡng hàng tháng.

Mức quà 300.000 đồng gồm có: người có công với cách mạng; đại diện thân nhân liệt sĩ; người thờ cúng liệt sĩ (trường hợp liệt sĩ không còn thân nhân). Người có công với cách mạng được quy định là thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 80% trở xuống đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; thương binh đang hưởng chế độ mất sức lao động; người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 80% trở xuống đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng. Người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, đầy đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng.

Tổng kinh phí để tặng quà cho người có công với cách mạng dịp Tết Nguyên đán Ất Ty năm 2025 là 506.758,5 triệu đồng.

BT-Theo Chinhphu.vn

Gỡ vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng

Cùng với những quy định mới về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trong Luật Đất đai năm 2024 và Nghị định số 88/2024/NĐ-CP của Chính phủ, UBND thành phố ban hành quy định chi tiết về đơn giá bồi thường thiệt hại về nhà, nhà ở, công trình xây dựng, mô mã, cây trồng, vật nuôi... Những quy định nói trên không chỉ giải quyết, tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn, điểm "ngập" về công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn thành phố trong thời gian qua, mà còn bảo đảm tốt hơn quyền lợi của người có đất thu hồi.

TRANG 3



Chấp cánh ước mơ cho sinh viên nghèo

"Em cứ tưởng việc học của mình sẽ dừng lại", "Em xin mẹ cho thôi học để làm công nhân phụ giúp gia đình nuôi em". Đó là tâm sự của My, của Nhân trước khi đón nhận học bổng "Chấp cánh ước mơ" của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Agribank nam Đà Nẵng.

TRANG 5



TRONG SỐ NÀY

Ông Trump tuyên bố thắng cử

TRANG 6

GIẢI ĐIỀN KINH VÔ ĐỊCH QUỐC GIA NĂM 2024

Đà Nẵng đặt mục tiêu giành 6 huy chương

TRANG 6

